
 
 

 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ 
                                                วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

 เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
............................................................................................................................. ......................... 

 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์) 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

(ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์) 
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง) 
๔. ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) 
๕. ประธานหลักสูตรชีวเคมี     กรรมการ 

(ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์) 
๖. ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  กรรมการ 

(นายปัณณฑัต สุทธิรักษ์) 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ  กรรมการ 
๘. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข     กรรมการ 
๙. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขานุการ 

(นายนฤพงศ์  สันทราย) 
๑๐. นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 

(นายศุภชัย เจริญสิน) 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา  บุญเกิด) 
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และสื่อสารองค์กร  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านกายวิภาคศาสตร์  กรรมการ 



 
 

(ดร.จารุพล มหิโพด)  
๒.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านสรีรวิทยา   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย)   
 

เริ่มประชุม   เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ ดังนี้ 

๑. แจ้งให้ทราบเรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการ
แข่งขันโคโลนีเกมส์ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมจำนวน ๑๓ สถาบันทั่วประเทศโดยคว้ารางวัล
มาท้ังหมดจำนวน ๓ รางวัล  

๒. แจ้งให้ทราบเรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
พะเยาจำนวนทั้งหมด ๓ รางวัล 

๓. แจ้งให้ทราบเรื่อง ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจและผ่านการประเมินในระดับ Band ๒ 

๔. แจ้งประชาสัมพันธ์เรื ่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานสหกิจศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการจะรับนักศึกษาฝึกงานฯ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี
การฝึกงานอย่างน้อย ๑ เดือน ตลอดทั้งปีการศึกษาโดยมีมีค่าใช้จ่าย 

๕. แจ้งผลการแจ้งรายชื่อบุคลากรผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

  ดร.นิศรา บุญเกิด อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วนัที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
อาจารย์ กฤษณา พุกอินทร์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วนัที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 ๖.  แจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
นายณัฐพล  ทัศนสุวรรณ  อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
ผลการประเมินการสอน  
ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 



 
 

ผลการประเมินเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเด่น 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ถึงเดือน ตุลาคม   

 

สรุปเรื่อง  
  สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ 
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ จำนวน ๕,๖๕๖,๖๐๐ บาท (ห้าล้าน
หกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาท) ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมค่าวัสดุการศึกษา (ค่าร่างอาจารย์ใหญ่) 
จำนวน ๕๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื ่นหกพันบาทถ้วน)  รวมงบประมาณทั ้งส ิ ้น จำนวน
๖,๑๘๒,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้จริงในเดือนตุลาคม เป็นเงิน ๑๗๗,๖๔๓.๙๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื ่นเจ็ดพันหกร้อยสี ่สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์ ) คิดเป็น ๒.๘๗ เปอร์เซ็นต์ งบประมาณผูกพัน  
(ใบสั่งซื้อ) จำนวน ๒๑๘,๑๑๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็น ๓.๕๓ 
เปอร์เซ็นต์ รับโอนงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา (ค่าร่างอาจารย์ใหญ่) จำนวน ๕๒๖,๐๐๐ บาท  
(ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมงบประมาณคงเหลือ ๕,๗๘๖,๘๔๖.๑๐ (ห้าล้านเจ็ดแสนแปด
หมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์) คิดเป็น ๙๓.๖๐ เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นนต้องใช้ใน
หน่วยงานของรัฐ ต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่
วันที่เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ คณะได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฎผล
ดังนี้  

๑. การตรวจสอบการรับ-จ่าย วัสดุ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีวัสดุและ
ตรวจสอสบเอกสารการรับ-จ่าย แล้วปรากฎว่าการรับ-จ่าย วัสดุมีความถูกต้อง ทุกรายการมียอดเหลือ
ถูกต้องตามบัญชี 

๒. การตรวจสอบครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖,๓๗๒ รายการ ปรากฏผลดังนี้ 



 
 

๒.๑ ครุภัณฑ์ จำนวน ๖,๒๖๘ รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะใช้งานได้
ตามปกติ 
๒.๒ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๔ รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะชำรุดไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
๒.๓ ครุภัณฑ์ จำนวน - รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะเสื่อมสภาพซึ่งเกิดมา
จาการใช้งานได้ตามปกต ิ
๒.๔ ครุภัณฑ์ จำนวน - รายการ ตรวจสอบไม่พบ 
๒.๕ ครุภัณฑ์ จำนวน ๖๐ รายการ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยสรุปรายการ
ครุภัณฑ์ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๕ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

  

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ  
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์และงบประมาณใน
การซ่อมแซมครุภัณฑ์  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีครุภัณฑ์ของคณะฯ ชำรุดและเสียหายโดยที ่ไม่

สามารถซ่อมได้จำนวนหลายรายการทางคณะฯ จึงได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบ ในกิจกรรม สภากาแฟสัญจร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และท่านอธิการ
ได้มอบหมายให้คณะฯ จัดทำแผนในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และนำเสนอขอให้มหาวิทยาลัยทางคณะฯ 
จึงดำเนินการสำรวจและประเมินการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์  จำนวน ๑๑ รายการเป็นเงินจำนวน 
๗๗๑,๒๒๗.๖๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)   และประมาณการ
จัดซื ้อครุภัณฑ์ใหม่เพื ่อทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถซ่อมได้ จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน 
๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดรายการครุภะณฑ์ปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง ความก้าวหน้าในการขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ใน

การเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

   
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง การเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๘๒๖๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลภายนอกจากบริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และผู้สอบบัญชีได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
ในระหว่างวันที ่ ๑๓ ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื ่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการพิจารณา
หลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีของมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีอาจขอข้อมูลและเอกสาร
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีผลต่อการรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงอาจเลือกสุ่มข้อมูลต่าง ๆ กองคลังจึงขอแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบ ียบวาระที ่  ๑.๒.๖ เร ื ่อง มหาว ิทยาล ัยอน ุม ัต ิให ้ประเม ินค ่างานตำแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ   

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขออนุมัติประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ เลขที่ ๑๑๕๕ กองการเจ้าหน้าที่จึงแจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติ
ประเมินค่างาน ตำแหนงนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ และให้ทางคณะดำเนินการจัดประชุม
คระกรรมการประเมินค่างาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง จำนวนแม่บ้านประจำอาคารเพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำเรื่องขอให้ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรแม่บ้านทำ
ความสะอาดอาคารเพิ่ม จำนวน ๓ คน นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มจำนวนแม่บ้านให้ทางคณะฯ 
จำนวน ๒ คน รวมกับแม่บ้านที่คณะมีอยู่เดิมจำนวน ๕ คน ปัจจุบันมีแม่บ้านรวมทั้งหมดเป็น ๗ คน  

 



 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง สำราจรายชื่อบุคลากร ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ BMI 

ประจำปี ๒๕๖๗   
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทางคณะฯ สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ BMI ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณโครงการให้ทางคณะเพ่ือ
ดำเนินกิจกรรม ทางคณะฯ จึงขอสำรวจผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ BMI  โดยสามารถลงทะเบียน
สมัครได้ผ่านลิงค์  https://forms.gle/2bE951E9NcHoLA1k7 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๖ ทางคณะฯ จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้ทางกองวิจัยต่อไป 
  
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมสมัคร 

 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๙ เรื่อง กิจกรรม ๕๐๐๐ Steps a day 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม ๕๐๐๐ Step a day จึงขอเชิญบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๗ โดยบันทึกจำนวนก้าวผ่าน Application ส่งข้อมูลรายเดือนผ่าน Google From คำนวณ
ชั่วโมงภาระงานด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยทางคณะฯ จะคำนวณชั่วโมงภาระงาน โดยคำนวณจาก
จำนวน Steps ในเดือนนั้น หาร ๕๐๐๐ จะได้ภาระงานต่อเดือน รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมสมัคร 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/2bE951E9NcHoLA1k7%20ตั้งแต่


 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่อง แจ้งช่วงวันสำหรับจัดโครงการพัฒนาการบริหารองค์กร 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) 

 

สรุปเรื่อง 
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารองค์กร และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จึงขอแจ้งกำหนดวันที่จะจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ จำนวน ๓ กิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะพบปะแต่ละหลักสูตร/สาขา ดังนี้ 

๑.๑ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  
๑.๒ สาขาวิชาสรีรวิทยา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖  
๑.๓ หลักสูตรจุลชีววิทยา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖  
๑.๔ หลักสูตรชีวเคมี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖   
๑.๕ สาขากายวิภาคศาสตร์ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  

๒. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะจัดขึ ้น ในวันที ่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา                
๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๓. กิจกรรมทำบุญปีใหม่จะจัดขึ้น วันที่ ๕ มกราคา ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมสมัคร 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 

 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 
๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗   
  

 สรุปเรื่อง 
 

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที ่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม           
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายเลขานุการขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติ ที่ประชุมรับรอง 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ประธานคณะกรรมการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
-ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓.๒.๑ เรื ่อง ขอความเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าบรรจุในแผนการเปิดรับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการเสนอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรใหม่  

ในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Master of 
Science Program in Medical Science) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๖ ซึ่งมีมติ เหน็ชอบการบรรจุหลกัสูตรดงักล่าว ไว้ในแผนมหาวทิยาลยัพะเยาเรยีบร้อย
แลว้ และมขีอ้เสนอแนะมอบคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพิม่เตมิเนื้อหา ระบุการวเิคราะหค์วาม
ต้องการของผูเ้รยีน วธิกีาร การคดัเลอืกและขัน้ตอนการเลอืกกลุ่มผูเ้รยีน และพจิารณาปรบัการ
เขยีนจุดอ่อน และผลสมัฤทธ์ที่ต้องการให้เกดิกบัผู้เรยีน ด้านคุณธรรม จรยิธรรมและพจิารณา
การเปิดรบันิสติแบบแผน ๒ ประกอบกบัมหาวทิยาลยัพะเยา มอบหมายใหค้ณะพจิารณาทบทวน
ชื่อหลกัสตูรดงักล่าว  

จึงขอให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และขอให้ 
มีมติเห็นชอบเสนอเข้าบรรจุแผนการเปิดรับของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๘  
และนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาอีกครั้ง 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์      

เพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย และเห็นชอบ
ให้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Master of Science 
Program in Medical Science) เข้าบรรจุในแผนการเปิดรับของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษา 
๒๕๖๘ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วโดยให้มีมติดังต่อไปนี้ 

๑. การทบทวนชื่อหลักสูตร ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการสำรวจความ
ต้องการของนิสิตทั้งในปัจจุบัน และศิษย์เก่า รวมไปถึงผู้ใช้บัณฑิตแล้ว ปรากฎว่าชื่อ
หลักสูตรดังกล่าวตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งทางหน่วยงานมี
บุคลากร อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ก า ร แพทย์  จ ึ ง ม ี ม ต ิ เ ห ็ น ชอบช ื ่ อ หล ั ก ส ู ต ร ว ิ ท ย าศ าสตรมหาบ ัณ ฑิ ต  
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Master of Science Program in Medical Science) 
คงเดิม 



 
 

๒. ความพร้อมในการเปิดรับนิสิตในหลักสูตร จึงขอเลื่อนการบรรจุเข้าแผนเปิดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ จาก พ.ศ. 
๒๕๖๗ เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบหมายให้นักวิชาการศึกษา
ดำเนินการต่อไป 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒ เรื่อง ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ 
อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
  ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ข้อมูลผู้ขอเสนอกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น 
 - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 - ประเมินผลการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. รายวิชา ๓๒๒๒๑๒ พ้ืนฐานชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ 
 ๒. รายวิชา ๓๖๕๒๑๑ ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 
 ๓. รายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชีวเคมีพ้ืนฐาน  
 ๔. รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป 
 ๕. รายวิชา ๓๖๕๓๔๑ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
 ๖. รายวิชา ๓๖๕๔๔๒ เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 
 
  มีผลการประเมินการสอน คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๓ อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน  
(ผ่านการประเมิน) และมีผลการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี่ย 
๓.๔๐ อยู่ในระดับ ดีมาก (ผ่านการประเมิน) 
 
  ผลงานวิจัยที่ยื่นเสนอขอตำแหน่ง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน                 
๒ เรื่อง คือ  
  ๑ ) Synergistic Effects of Azithromycin and STING Agonist Promote IFN-I 
Production by Enhancing the Activation of STING-TBK๑ Signaling 
มีหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๒ 
  ๒)Effects of Pogonatherum paniceum (Lamk) Hack extract on anti-mitochondrial 
DNA mediated inflammation by attenuating Tlr๙  expression in LPS-induced 
macrophages. 
มีหน้าที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา  



 
 

ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๒คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เสนอชื่อ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย เพ่ือเป็นตัวแทนคณะฯ เข้ารับการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์      

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อ ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

 มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อ         

ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บุคลากรดำเนินการ
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓ เรื่อง ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

 

 ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ข้อมูลผู้ขอเสนอกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น 
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
- ประเมินผลการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
๑. รายวิชา ๓๖๘๑๐๑ อาหารและโภชนาการพ้ืนฐาน 
๒. รายวิชา ๓๖๘๒๑๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
๓ .รายวิชา ๓๖๘๓๒๒ การจัดการการบริการอาหาร 
๔. รายวิชา ๓๖๘๓๒๓ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ 
๕. รายวิชา ๓๖๘๓๒๕ โภชนาการชุมชน 
๖. รายวิชา ๓๖๘๓๒๐ การประเมินภาวะโภชนาการ 
๗. รายวิชา ๓๖๘๓๒๑ โภชนาการและการกำหนดอาหาร 
๘. รายวิชา ๓๖๘๔๒๖ โภชนาการทางคลินิก 
๙. รายวิชา ๓๖๘๔๒๗ โภชนบำบัดทางการแพทย์ 
มีผลการประเมินการสอน คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๐ อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

(ผ่านการประเมิน) และมีผลการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี่ย 
๓.๖๖ อยู่ในระดับ ดีเด่น (ผ่านการประเมิน) 

ผลงานวิจัยที่ยื่นเสนอขอตำแหน่ง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน  



 
 

๒ เรื่อง คือ  
๑ ) A comparative study regrading traditional cooking processes in Northern 

Thailand influence phytochemical content, antioxidant capacity and inhibition of key 
enzyme activity in glutinous rice.  
หน้าที่เป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๑ 

๒)Proximate composition and sensory attributes of gluten-free pasta made from 
jackfruit seeds. 
หน้าที่เป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๓ 

คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ เสนอชื่อ                
นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนด
อาหาร เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เพื ่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื ่อนายณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

 มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนด
อาหาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่
บุคลากรดำเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๔ เรื่อง ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข 
อาจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข อาจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา เพื่อ

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ข้อมูลผู้ขอเสนอกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น 
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ประเมินผลการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
๑. รายวิชา ๓๒๒๒๑๐ ระบบหายใจ ๑ 
๒. รายวิชา ๓๖๗๒๐๐ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
๓. รายวิชา ๓๖๗๒๐๑ สรีรวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย์ 
๔. รายวิชา ๓๖๗๒๐๒ สรีรวิทยาของมนุษย์ 



 
 

๕. รายวิชา ๓๖๗๒๐๔ หลักสรีรวิทยา 
๖. รายวิชา ๓๖๗๒๐๕ สรีรวิทยา 
๗. รายวิชา ๓๖๗๒๐๖ สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน 
มีผลการประเมินการสอน คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๐ อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

(ผ่านการประเมิน) และมีผลการประเมินเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๖  
อยู่ในระดับ ดีมาก (ผ่านการประเมิน) 

ผลงานวิจัยที ่ย ื ่นเสนอขอตำแหน่ง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ             
จำนวน ๒ เรื่อง คือ  

๑ ) Elastic band resistance combined with modified Thai yoga exercise to 
alleviate oxidative stress and airway inflammation in type ๒ diabetes mellitus.  

 หน้าที่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
 ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๒ 
๒) Impact of seasonal smog-associated PM๒.๕ on cardiopulmonary fitness and 

cardiac autonomic control in hypertensive patients.  
หน้าที่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๔ 
 
คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ เสนอชื่อ                

ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข อาจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เพื่อโปรดพิจารณาให้เสนอรายชื่อดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข อาจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา เพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ
ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข อาจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บุคลากรดำเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างท่ีสำคัญ 
 

สรุปเรื่อง 
   ตามท่ีคณะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 



 
 

   ๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ ชุด ๑๗ รายการ งบประมาณ ๒.๓ ล้านบาท 
งบประมาณสะสม ครุภัณฑ์การศึกษาที่ตกจากการ bidding จำนวน 1 ชุด ทางคณะฯ ได้ดำเนินการ
จัดประชุมเพ่ือกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

   ๒. การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย งบประมาณ ๒.๕ ล้าน งานพัสดุดำเนินการออก
เอกสารใบสั่งซื้อแล้ว โดยจะส่งมอบภายใน 120 วัน  

   ๓. การปรับปรุงอาคารฯ งบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท อยู ่ระหว่างการรอดำเนินการขอ
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ให้คณะฯจัดส่งเอกสารขออนุมัติงบประมาณ
ภายในไตรมาส 3 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ติดตามการประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ 
และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะได้มีการเปิดรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาคณะได้ขยายระยะเวลา
ประกาศรับสมัครถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการ
กำหนดอาหาร ยังไม่มีผู้สมัครและระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วทางคณะฯได้ดำเนินการขยาย
ระยะเวลาการรับสมัครแล้ว 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบถึงการ
เปิดรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการกำหนด
อาหาร 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ 

- ไม่มี- 
 
      ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
(นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์)         (นายนฤพงศ์ สันทราย) 
    ผู้ช่วยเลขานุการ                 เลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



 
 

 
 
        (ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์) 
                ประธานกรรมการ 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


